

# ด่วนที่สุด



ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๒๖๑-๒๗๘

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการพิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง การยื่นคำขอ งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกันพิจารณากลับกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้เสนอหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำนักงาน ก.พ.ร. และ สศช. ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ซึ่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (รวมงบบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว) จำนวน ๒,๗๔๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๕๖๒,๑๓๘,๑๘๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยมีข้อกำกับว่า “ให้เป็นไปตามนโยบาย คสช. มีผู้รับผิดชอบ หากไม่โปร่งใส

ไม่มีผล...

ไม่มีผลสัมฤทธิ์อะไร ปี ๕๗ ไม่ได้ผล ๕๘ ไม่ต้องทำอีก” พร้อมทั้งเห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ โดยถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ยื่นคำขอต่อสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด และคำขอของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณด้วยแล้ว

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอส่งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด... และรายละเอียดคำขอของงบประมาณจังหวัดและคำขอของงบประมาณกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และโปรดดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดคำขอของงบประมาณสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว ในระบบ e - Budgeting ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ e - Budgeting ขอให้กลุ่มจังหวัดประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนิษฐา สูดังवाल)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒